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โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุม ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมีพลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  สมเจริญ 
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

(๑) เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม              จ ำนวน  ๓  เรื่อง 
     ๑. รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗ ของคณะอนุกรรมาธิการ

การอุดมศึกษา ในคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
     ๒. เรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จ านวน ๒ เรื่อง 
       ๒.๑ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง สมาชิกวุฒิสภา ได้ถึงอนิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และนายมณเฑียร  บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ได้ถึงอนิจกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม 
๒๕๖๗ ขณะนี้วุฒิสภาจึงมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด ๒๔๘ คน ดังนั้น ในการประชุมวุฒิสภาจะต้องมีสมาชิก 
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่หรือตั้งแต่ ๑๒๔ คน ขึ้นไป จึงจะเป็น 
องค์ประชุม 

       ๒.๒ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานการสร้างระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ตามมาตรา ๑๘ (๑๒) และมาตรา ๔๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

    ที่ประชุมรับทรำบ 

 

 

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๔ มีนำคม ๒๕๖๗ 



๒ 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพยีงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

(๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม                          
   - รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา จ านวน ๓ ครั้ง คือ 
       ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ 
       ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ และ 
       ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุม จ ำนวน ๓ ครั้ง โดยไม่มีกำรแก้ไข 

(๓) กระทู้ถำม 

     ๓.๑ กระทู้ถำมเป็นหนังสือ              จ ำนวน  ๔  เรื่อง 
 

 
            ผลกำรพิจำรณำ 

                       เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า)  
ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไป 
เป็นวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 

   

 
  ผลกำรพิจำรณำ 
              เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล)  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าว
ออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗  ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 
 
 
 

       ๓.๑.๑ กระทู้ถำม เรื่อง ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำร
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเพ่ือก ำหนดรำยกำรกิจกำรอื่นที่เป็นกำรสนับสนุนหรือเกี่ยวเน่ืองกับ  
กำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (นำยชลิต  แก้วจินดำ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์) 

  ๓.๑.๒ กระทู้ถำม เรื่อง กำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรกรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรเรียนรู้  พ.ศ. ๒๕๖๖ (นำยออน  กำจกระโทก เป็นผู้ตั้งถำม  
ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร) 
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  ผลกำรพิจำรณำ 
  ตามที่รัฐบาลโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดท าโครงการจัดสรรพ้ืนที่ให้
เอกชนปลูกป่าชายเลนเพ่ือประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต และมีการประกาศผลการพิจารณา 
ไปแล้ว ซึ่งปรากฏว่ามีภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๗ บริษัท เป็นพ้ืนที่ จ านวน ๔๔,๗๑๒.๙๙ ไร ่
ตามประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ผลการจัดสรรพ้ืนที่ด าเนินโครงการปลูกป่าชายเลน 
เพ่ือประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แก่บุคคลภายนอก โดยมีแนวคิดในการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน แต่กลับเป็นการ  
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือบุคคลภายนอกเป็นองค์กรหลักในการเข้าร่วมพัฒนาโครงการ ส่วนชุมชน 
มีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อย โดยให้มีการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันตามความสมัครใจ  ซึ ่งภาคเอกชน 
ได้ผลประโยชน์สูงถึงร้อยละ ๗๐ - ๘๐ ชุมชนได้เพียงร้อยละ ๒๐ ทั้ง ๆ ที่พ้ืนที่ป่าชายเลนส่วนใหญ่เป็น 
ป่าชุมชนชายเลนที่ไม่ใช่การเริ่มปลูกป่าชายเลนใหม่ ซึ่งเดิมชุมชนร่วมดูแลและใช้ประโยชน์อยู่แล้ว จึงเกิด
ค าถามว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนหรือบุคคลภายนอกเข้าไปรับผลประโยชน์จากป่าชายเลน 
ที่เป็นสมบัติสาธารณะ แทนที่จะให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลและรับผลประโยชน์เหมือนกับป่าชุมชนบกหรือไม่ และ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ประกาศพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเพ่ือรับ
ประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตส าหรับบุคคลภายนอกอีก จ านวน ๑๕,๐๐๐ ไร่ และมีบริษัทเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน  ๓๕ บริษัท จึงขอเรียนถามว่า โครงการดังกล่าวมีความเป็นมาอย่างไร มีหลักการและวัตถุประสงค์
สมเหตุสมผลหรือไม่ และการด าเนินการที่เป็นธรรมาภิบาลหรือไม่ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เอกชนหรือ
บุคคลภายนอกเข้าใช้พ้ืนที่สาธารณะหาประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่าการให้โอกาสชุมชนท้องถิ่นร่วมพัฒนา 
ดูแล และรับประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่ นอกจากนี้ รัฐบาลจะยังคงด าเนินโครงการในลักษณะนี้
ต่อไปอีกหรือไม่ ตลอดจนมีนโยบายและมาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาและดูแล
ป่าชายเลนให้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงหรือไม่  
             พลต ารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า ที่มาของโครงการปลูกป่าชายเลนเพ่ือประโยชน์ 
จากคาร์บอนเครดิตนั้น เนื่องจากประเทศไทยประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก  และต่อมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดท าโครงการปลูกป่าชายเลน 
เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต โดยมีหลักเกณฑ์ว่าพ้ืนที่ป่าชายเลนยังเป็นของรัฐ กรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งได้ด าเนินโครงการปลูกป่าชายเลนเพ่ือประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลนและแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์  

  ๓.๑.๓ กระทู้ถำม เรื่อง กำรจัดสรรพ้ืนที่ป่ำชำยเลนให้เอกชนปลูกป่ำชำยเลน 
เพ่ือประโยชน์จำกคำร์บอนเครดิต (นำยอ ำพล  จินดำวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) 

 



๔ 
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เพ่ิมความหลากหลายของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง  และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
และเอกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งภาคเอกชน องค์กร และมูลนิธิ 
จ านวน ๑๔ ราย โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ  
โดยพ้ืนที่ป่าชายเลนของโครงการยังคงเป็นพ้ืนที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  มิใช่การอนุญาต 
ให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการในลักษณะการให้สัมปทานป่าไม้ เป็นเพียงอนุมัติให้ร่วมด าเนินโครงการ 
กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเท่านั้น พ้ืนที่ด าเนินโครงการชุมชนยังสามารถเข้าใช้ประโยชน์เพื่อการ 
จับสัตว์น้ า เก็บหาของป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมสาธารณประโยชน์  ภายในชุมชนและวิถีชีวิต 
ได้อย่างปกติ โดยต้องเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน ไม่ท าลายความหลากหลายทางชีวภาพหรือส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเพียงสัดส่วนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต 
ตามระเบียบที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก าหนดเท่านั้น นอกจากนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งยังสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนชายฝั่งเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเพ่ือประโยชน์จาก
คาร์บอนเครดิต รวมทั้งประโยชน์ในพ้ืนที่โครงการของชุมชนด้วย ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจะด าเนินโครงการดังกล่าวต่อไปตามนโยบายของรัฐบาล และจะติดตามประเมินผลการด าเนิน
โครงการเพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาผลดี  ผลเสีย และความคุ้มค่า รวมทั้ งพิจารณาประโยชน์ 
ของประเทศชาติและประชาชนที่จะได้รับเป็นส าคัญ ทั้งนี้ หากโครงการใดไม่ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้จะได้ยกเลิกโครงการต่อไป  รวมทั้งยังมีนโยบายและมาตรการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาและดูแลป่าชายเลนให้ได้รับผลประโยชน์โดยตรง โดยกรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งได้ด าเนินการส่งเสริมให้ชุมชนลงทะเบียนเป็นกลุ่มชุมชนชายฝั่ง และให้ชุมชนดูแลพ้ืนที่  
ในรูปแบบป่าชายเลนชุมชน 

ผู้ตั้งกระทู้ถามได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติม โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อความ
ในประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฉบับลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการจัดสรรพ้ืนที่ด าเนิน
โครงการปลูกป่าชายเลนเพ่ือประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แก่บุคคลภายนอก ที่ก าหนดว่า 
“จัดสรรพ้ืนที่ด าเนินโครงการปลูกป่าชายเลนเพ่ือประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
แก่บุคคลภายนอก” ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นการจัดสรรพื้นที่ดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอกได้ 
และตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับจ านวนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเพ่ือประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่ามีจ านวนกี่ราย เนื่องจากมีจ านวนไม่ตรงกับข้อมูลในประกาศฉบับดังกล่าว 
นอกจากนี้ ได้มีข้อเสนอแนะว่าควรที่จะส่งเสริมให้ชุมชนเป็นเจ้าภาพหลักของโครงการเช่นเดียวกันกับชุมชน
ป่าบก โดยการส่งเสริมการรวมตัวของชุมชน การให้ความรู้และให้แหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินการ
ตามโครงการ และเนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่อง จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล  
การด าเนินโครงการด้วยความเป็นกลางและมีระบบภายใต้หลักวิชาการ เพ่ือลดข้อครหาในการ 
ให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการในโครงการดังกล่าว 
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พลต ารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถาม ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ขอรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าว 
เพื่อน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 

 
 ผลกำรพิจำรณำ 
         ตามที่ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
ใช้บังคับ และมีมาตรการทางภาษีและราคาเป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
และลดผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยรัฐบาลสามารถน าภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ที่เก็บได้มาชดเชยต้นทุนจากผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การเจ็บป่วย การบาดเจ็บ 
และการตายบนท้องถนนจากการเมาแล้วขับ ประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้กล่าวไว้ว่า ราคาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่สูงขึ้นจะลดแรงจูงใจ ท าให้ผู้บริโภคดื่มน้อยลง และลดโอกาสนักดื่มหน้าใหม่ อย่างไรก็ดี  
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ อนุมัติของขวัญปีใหม่ โดยการปรับลดภาษีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์บางประเภท ได้แก่ กลุ่มสุราแช่ พ้ืนบ้าน กลุ่มสุราแช่พวกหมักผลไม้ที่ผสมสุรากลั่น  
และกลุ่มไวน์ ได้แก่ ไวน์ผลไม้ ไวน์องุ่น ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ด้วยเหตุผล 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ คือ ให้เกิดการบริโภคมากขึ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงในเดือนธันวาคม 
ที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกนโยบายขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงเวลา ๐๔.๐๐ นาฬิกา เพ่ือให้นักเที่ยวมีเวลา
สังสรรค์ดื่มกินยาวนานขึ้น ซึ่งนโยบายนี้ส่งผลกระทบให้เกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ให้ข้อมูลว่า ภายหลังการขยายเวลาเปิดสถานบริการ 
ถึงเวลา ๐๔.๐๐ นาฬิกา มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับในช่วงดึกจนถึงรุ่งสางเพ่ิมขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบในช่วงเดือนมกราคมปีที่แล้วกับปีปัจจุบัน จึงมีประเด็นว่า นโยบาย 
ลดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รัฐบาลใช้ฐานความรู้ใดและมีการพิจารณารอบด้านหรือไม่ ทั้งนี้ นโยบาย
สาธารณะที่ดี (Healthy Public Policy) ควรเป็นนโยบายที่ เป็นกุศล ๓ ประการ คือ (๑) สร้างนโยบาย 
ด้วยฐานข้อมูลและความรู้ที่สังเคราะห์รอบด้าน (๒) สังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายที่โปร่งใสและ
เป็นระบบ และ (๓) มีศีลธรรม ถูกต้องชอบธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสังคม ไม่ใช่การท าเพ่ือผลประโยชน์ 
ของกลุ่มใด ขอเรียนถามว่า นโยบายเหล่านี้มีการศึกษาผลดี-ผลเสีย และผลกระทบอย่างรอบด้านแล้ว
หรือไม่ อย่างไร หรือมองแต่มิติเรื่องการเงินว่าจะเก็บเงินได้มากขึ้น ท าให้ผู้คนเข้าถึงการบริโภคแอลกอฮอล์
มากขึ้น และมีระบบติดตามประเมินผลกระทบจากนโยบายหรือไม่ อย่างไร รวมถึงมีมาตรการป้องกันและ
แก้ปัญหาผลกระทบทางลบจากนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะชีวิต ทรัพย์สิน คุณภาพชีวิต และผลกระทบ 
ต่อสังคมหรือไม่ อย่างไร   

  ๓.๑.๔ กระทู้ถำม เรื่อง ผลกระทบจำกนโยบำยลดภำษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
(นำยอ ำพล  จินดำวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี) 
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            นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 
ให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า นโยบายลดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางประเภทเป็นนโยบายส่งเสริมสุรา
พ้ืนบ้านเพ่ือยกระดับสู่สากลและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และเป็นการปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
ให้เป็นไปตามหลักสุขภาพท่ีเน้นความเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างภาษีของไวน์
และฟรุตไวน์ซึ่งได้มีการหารือและร่วมกันออกแบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังเป็นการลดแรงจูงใจในการ
ลักลอบจ าหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย และน าสุราที่อยู่นอกระบบเข้ามาในระบบการจัดเก็บภาษี รวมถึงมีการน า
รายได้จากการจัดเก็บภาษีคืนสู่สังคมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยน าส่งเงินจากการจัดเก็บ
ภาษีเข้ากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนพัฒนาการกีฬา กองทุนผู้สูงอายุ และองค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)  ทั้ งนี้  สัดส่วนภาษีไวน์มีขนาดที่ เล็กมาก 
เมื่อเปรียบเทียบกับสุราประเภทอื่น ๆ  การปรับโครงสร้างภาษีจึงส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจมากกว่า และ
ในส่วนของไวน์ จะมีการสนับสนุนในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นการส่งเสริมตามนโยบายให้อาหารไทย
เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศต่อไป ส าหรับการติดตามและประเมินผล กระทรวงการคลัง  โดย 
กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรได้มีการติดตามด้านรายได้ และด าเนินการประเมินผลของนโยบายนี้ 
ในด้านสาธารณสุข ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ ในส่วนของมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาผลกระทบทางลบ
จากนโยบาย กระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ือสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และกวดขันเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบใบอนุญาตขายสุรา  
เพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบอายุของผู้เข้ารับบริการ และปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย นอกจากนี้ 
ภายใต้การด าเนินการคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขเป็นประธานและมีกระทรวงการคลังร่วมอยู่ในคณะกรรมการดังกล่าว กระทรวงการคลัง 
จะสนับสนุนนโยบายของคณะกรรมการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และป้องกันแก้ไขผลกระทบจาก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป 
          ผู้ตั้ งกระทู้ถามมีข้อสัง เกตและข้อเสนอแนะว่า ในการส่ง เสริมอาหารไทย 
เป็นซอฟต์พาวเวอร์นั้น มีความจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมไวน์ควบคู่ไปด้วยมากน้อยเพียงใด เนื่องจาก 
การปรับลดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มไวน์จะท าให้ต่างประเทศซึ่งผลิตไวน์ได้จ านวนมากได้เปรียบ 
และท าให้คนไทยซึ่งไม่ดื่มไวน์มาดื่มไวน์มากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งยังส่งผลให้เงินไหลออกไป 
นอกประเทศมากยิ่งขึ้น การส่งเสริมสุราพ้ืนบ้านจึงไม่ควรรวมถึงการส่งเสริมไวน์ และในส่วนของการปรับปรุง
อัตราภาษีที่มีการหารือกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่าหน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวมีแนวโน้ม
หรือแรงจูงใจไปในทางที่เห็นด้วย ส่วนองค์กรภาคประชาสังคมหรือภาควิชาการที่ดูแลเรื่องผลกระทบจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการหารือหรือรับฟังความคิดเห็นค่อนข้างน้อย ส าหรับการประเมินควรประเมินแบบ
วิชาการและมีความเป็นกลาง นอกจากนี้ หน่วยงานของรฐัในประเทศไทยเมื่อออกนโยบายมักจะพิจารณามิตเิดยีว  
โดยกล่ าวถึ งมิติอื่ นเพียงเล็กน้อย และมีผู้ ได้ ประโยชน์จากนโยบายเกี่ ยวกับเศรษฐกิจเป็นวงเล็ก  
แต่ผู้ที่เสียหายคือสังคมโดยรวมเป็นวงใหญ่ถูกค านึงถึงน้อย ดังนั้น ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า  
การก าหนดนโยบายสาธารณะต้องเป็นนโยบายสาธารณะที่ดีและค านึงถึงทุกมิติ คือ Healthy Public 
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Policy และการส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมให้คนมาเที่ยวประเทศไทยควรมุ่งสู่นโยบายที่เป็น 
การพัฒนาที่ไม่แฝงเรื่องการส่งเสริมให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ิมขึ้น แต่ควรส่งเสริม 
ในทิศทางท่ีมีคุณธรรมและเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมและมีคุณค่าต่อโลก 
        นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 
ให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ในอนาคตการประเมินผลกระทบและการให้ความเห็นต่อนโยบาย
ต่าง ๆ จะเชิญภาคสังคมและภาคประชาชนมาร่วมประเมินผลกระทบและให้ความเห็นด้วย ส าหรับ 
ข้อปรึกษาหารือของท่านสมาชิกวุฒิสภาที่ส่งไปยังกระทรวงการคลัง ทางกระทรวงจะตอบกลับเป็น  
ลายลักษณ์อักษรต่อไป 
 
   จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมขอยกระเบียบวำระเรื่องด่วนขึ้นมา
พิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  
 
                เรื่องด่วน                 จ ำนวน ๑ เรื่อง 

  
 

ผลกำรพิจำรณำ 
  ด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา  (ก.ร.)   
ครบวาระการด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔  
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ จ านวน ๒ ราย คือ นางนรรัตน์  พิมเสน และพลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์  
อันเป็นผลให้ต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาว่างลง จ านวน ๒ ต าแหน่ง ซึ่งวุฒิสภาจะต้อง
ด าเนินการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  
ทั้งนี้  โดยที่มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติว่า การเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญเป็นกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ประธานรัฐสภาก าหนด ประกอบกับมาตรา ๑๐๒ บัญญัติว่า ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎ  
ประกาศ หรือระเบียบหรือก าหนดกรณีใดเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้น ากฎ ประกาศ  
หรือระเบียบหรือกรณีที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 
  ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภา จะเป็นไป
ตามประกาศรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  
(ก.ร.) ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งประธานวุฒิสภาได้ด าเนินการครบถ้วนแล้ว โดยได้แจ้งก าหนดวัน
เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาให้ท่านสมาชิกทราบแล้ว เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗  

   - เลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ำยวุฒิสภำในคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ก.ร.)  
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง (ตำมมำตรำ ๑๖ วรรคหน่ึง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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และให้สมาชิกวุฒิสภาที่ประสงค์จะเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือให้ที่ประชุมวุฒิสภาเลือก
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาแทนต าแหน่งที่ว่าง ซึ่งสามารถเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้ไม่เกิน  
๒ รายชื่อ โดยยื่นแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติย่อ และความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อเลขาธิการ
วุฒิสภาระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ และได้ก าหนดให้วันนี้ (วันที่ ๔ มีนาคม 
๒๕๖๗) เป็นวันเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)  
แทนต าแหนง่ว่างนี ้ซึ่งอยู่ภายในก าหนดเวลา ๔๕ วัน ตามที่กฎหมายก าหนด โดยปรากฏว่ามีสมาชิกวุฒสิภา
เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ที่ประชุมเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภา ในคณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) แทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน ๓ รายชื่อ ดังนี้  
  ๑.  พลเรือเอก  ประเสริฐ  บุญทรง 
   ๒.  นางนรรัตน์  พิมเสน  
   ๓.  ร้อยต ารวจเอกหญิง วิรัญญา  ประสพสุข 
  และโดยที่ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕ ก าหนดว่า เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาต้องพิจารณาให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง  
เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
ให้ด ารงต าแหน่งนั้น ซึ่งในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่   
๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้ลงมติให้งดใช้ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕  
เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีโดยไม่ต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) โดยได้มอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภา
ในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา  
ในการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฝิ่ายวุฒสิภาแล้ว ปรากฏว่าผู้ได้รบัการเสนอชื่อทั้ง ๓ คน เป็นผู้มีคุณสมบตัิ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔   
คือ เคยรับราชการในต าแหนง่ไม่ต่ ากว่าอธิบดหีรือต าแหน่งเทียบเท่ามาแล้ว หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ
ข้าราชการประเภทใดประเภทหนึ่งมาแล้ว และไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า  
ข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง สมาชิกรัฐสภา กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง  
  ที่ประชุมได้ลงมติเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการข้าราชการ
รัฐสภา (ก.ร.) แทนต าแหน่งที่ว่าง ด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับ โดยการใช้บัตรออกเสียงลงคะแนน  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ (๓) ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
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  ๑) พลเรือเอก ประเสริฐ  บุญทรง   ได้          ๙๗  คะแนน 
  ๒) นางนรรัตน์  พิมเสน    ได้      ๑๓๙   คะแนน 
  ๓) ร้อยต ารวจเอกหญิง วิรัญญา  ประสพสุข  ได้          ๙๕   คะแนน 
  จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นางนรรัตน์  พิมเสน และพลเรือเอก ประเสริฐ   
บุญทรง  เป็นผู้ได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียงสูงสุดสองล าดับแรก จึงถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกจากวุฒิสภา  
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) แทนต าแหน่ง
ที่ว่าง  
  
   จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา 
 

     ๓.๒ กระทู้ถำมด้วยวำจำ              จ ำนวน  ๒  เรื่อง 
 

 
ผลกำรพิจำรณำ 
สภาพปัญหาในปัจจุบันพบว่าประชาชนเริ่มหมดศรัทธากับพระพุทธศาสนาเนื่องจาก

พบว่าพระภิกษุสามเณรประพฤติผิดพระธรรมวินัยอยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแล สอดส่องมิให้พระภิกษุสามเณรประพฤติผิดพระธรรมวินัย แต่พบว่า 
การท างานของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไม่ เกิดผลสัมฤทธิ์ เท่าที่ควรเนื่องจากส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากร ปัจจุบันนี้ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติมีเจ้าหน้าที่ประมาณ ๘๐๐ – ๙๐๐ คน แต่ประเทศไทยมีจ านวนวัดประมาณ ๔๐,๐๐๐ วัด และมีพระ
ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ รูป ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมจ านวนบุคลากรของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติในรูปแบบของพนักงานราชการหรืออาสาสมัคร ในลักษณะเดียวกับอาสาสมัครด้านสาธารณสุขของ
กระทรวงสาธารณสุข จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีมาตรการในการแก้ไขปัญหากรณีพระภิกษุสามเณรกระท าผิด
พระธรรมวินัยโดยเฉพาะการเสพเมถุนหรือไม่ อย่างไร 
   นางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า ในเรื่องการควบคุมมิให้พระภิกษุสามเณรประพฤติผิดพระธรรมวินัย 
อยู่ในความรับผิดชอบของมหาเถรสมาคม ซึ่งมหาเถรสมาคมมีหน้าที่ในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
มติต่าง ๆ ที่ห้ามมิให้พระภิกษุกระท าความผิดพระธรรมวินัย ส าหรับมาตรการในการแก้ไขปัญหากรณี
พระภิกษุสามเณรกระท าความผิดพระธรรมวินัย มีดังนี้ 
 

๓.๒.๑ กระทู้ถำม เรื่อง ขอให้เร่งรัดแก้ไขปัญหำพระภิกษุสำมเณรกระท ำผิด
พระธรรมวินัย (พลต ำรวจโท ศำนิตย์  มหถำวร เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี) 



๑๐ 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพยีงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

    ๑) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดท าฐานข้อมูลพระสงฆ์ทั่ วประเทศ  
(Smart Card) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบและมีข้อมูลพระสงฆ์ที่ เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อ 
การบริหารงานตามนโยบายของรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ในปัจจุบันได้จัดท าฐานข้อมูล 
ของพระภิกษุสงฆท์ั่วประเทศไปแล้วจ านวน ๑๘๐,๐๐๐ รูป จากจ านวนพระภิกษุสงฆ์ทั้งประเทศ ๒๘๐,๐๐๐ รปู 
ส าหรับเรื่องการจัดท าฐานข้อมูลพระสงฆ์ เป็นการร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการใช้เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชนจ านวน ๑๓ หลักในการตรวจสอบข้อมูลของพระสงฆ์ทั้งก่อนบวชว่ามาบวช โดยมีวัตถุประสงค์ใด
และก่อนมาบวชได้เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือไม่ ซึ่งเป็นกระบวนการคัดกรองพระสงฆ์ก่อนบวช 

๒) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น   
กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พระวินยาธิการ ในการสอดส่อง ดูแล มิให้
มีการกระท าความผิดของพระสงฆ์เพื่อเป็นการสนับสนุนและสนองงานของมหาเถรสมาคม 

๓) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับ กอ.รมน. เปิดสายด่วนความมั่นคง ๑๓๗๔  
ในการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๔) กรณีพบเห็นพระภิกษุกระท าความผิด ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ร่วมกับพระสงฆ์ฝ่ายปกครองและพระวินยาธิการ เข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลให้เจ้าคณะผู้ปกครองในการ
ด าเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษตามความผิดแห่งพระธรรมวินัย 
   ทั้งนี้ ผู้ตั้งกระทู้ถามได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า มาตรการในการแก้ไขปัญหา
กรณีพระภิกษุสามเณรกระท าผิดพระธรรมวินัยตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวมานั้น  
เป็นเพียงมาตรการการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น ในกรณีที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับ
กอ.รมน. เปิดสายด่วนความมั่นคง ๑๓๗๔ ในการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาตลอด ๒๔ ชั่วโมงนั้น 
เห็นว่าไม่เกิดผลในทางปฏิบัติเท่าที่ควร ดังนั้น ควรด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุจะเกิดประโยชน์มากกวา่ 
เช่น ควรพิจารณาเพ่ิมอัตราบุคลากรของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้มากขึ้นเพ่ือจะได้มีจ านวน
บุคลากรที่เพียงพอต่อการสอดส่องและดูแลมิให้พระภิกษุสามเณรประพฤติผิดพระธรรมวินัย เป็นต้น  
   ผู้ตั้งกระทู้ถามได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการพัฒนาพระพุทธศาสนา              
ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต กล่าวคือ รัฐบาลควรมีแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทย  
เป็นศูนย์กลางการฝึกสมาธิของโลกเพราะจะได้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธให้กับประเทศไทย  อันจะ
น ามาซึ่งรายไดเ้ข้าประเทศดว้ย ประกอบกับในขณะนี ้คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ
และวัฒนธรรม วุฒิสภา ก าลังจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง วัดสีขาว : วัดแห่งศรัทธาของประชาชน 
เพ่ือส่งเสริมและยกระดับความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อวัดในพระพุทธศาสนา อันเป็นการพัฒนา
พระพุทธศาสนาให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ซึ่งต่อไปคณะกรรมาธิการการศาสนา ฯ จะได้มอบ
รายงานฉบับนี้ให้แก่ทางรัฐบาลเพ่ือให้รัฐบาลใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงาน
ฉบับดังกล่าว 



๑๑ 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพยีงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

   นางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ในปัจจุบันนี้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก าลังด าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสายมูเชิงปฏิบัติธรรม รวมทั้งการส่งเสริมให้มีส านักสงฆ์ เพื่อการปฏิบัติ
ธรรมด้วย รวมทั้งขอรับข้อเสนอแนะและประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นไปพิจารณาด าเนินการต่อไป อันจะ
เป็นการส่งเสริมให้สถาบันพระพุทธศาสนามีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 

 
ผลกำรพิจำรณำ 
เนื่ องจากรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงทร ัพยากรธรรมชาต ิและสิ ่งแวดล ้อม  

(พลต ารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้                
จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้             
เสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง    
 
  (๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว           จ ำนวน  ๓  เรื่อง 

 
       ผลกำรพิจำรณำ 
       ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม (พลเอก ยอดยุทธ  บุญญาธิการ) และ
เลขานุการคณะกรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านโลจิสติกส์ (นางจิรดา  สงฆ์ประชา)  
ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า โลจิสติกส์ด้านการขนส่งทางทะเลเปน็รูปแบบการขนส่งสนิคา้
ที่มีความได้เปรียบการขนส่งรูปแบบอื่น และประเทศไทยใช้การขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ 
ร้อยละ ๙๐ ซึ่งกระบวนการขนส่งสินค้าทางทะเลมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ กิจการกองเรือพาณิชย์  
การบริการท่าเรือ รวมทั้งการขนส่งเชื่อมต่อภายในและภายนอกท่าเรอื โดยศักยภาพของการขนส่งทางทะเล
ขึ้นอยู่กับศักยภาพขององค์ประกอบดังกล่าว แต่การพัฒนาการขนส่งทางทะเลของประเทศไทยได้รับ 
การส่งเสริมด้านศักยภาพน้อยมาก ท าให้ไม่สามารถรองรับปริมาณสินค้าที่ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น  ต้องพ่ึงพา
ต่างชาติ ขาดอ านาจในการต่อรองค่าระวางการขนส่งทางเรือ และไม่สามารถแก้ปัญหาเมื่อเกิดวิกฤต 
การขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศได้ ส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้จากค่าระวางของการขนส่ง
สินค้าจ านวนมาก ในการนี้ พบว่า สภาพปัญหาปัจจุบันของการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ด้านการขนส่ง  

๓.๒.๒ กระทู้ถำม เรื่อง มำตรกำรกำรป้องกันและแก้ปัญหำกำรบุกรุกพ้ืนที่
อุทยำนแห่งชำติและป่ำไม้ (นำยรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) 

 
 
 
 
 
 

        ๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรพัฒนำศักยภำพโลจิสติกส์ด้ำนกำรขนส่ง 
ทำงทะเลระหว่ำงประเทศของไทย ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคมพิจำรณำเสร็จแล้ว 
 



๑๒ 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพยีงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

ทางทะเลของกองเรือพาณิชย์ไทย และท่าเรือหลัก รวมทั้งการขนส่งเชื่อมต่อภายในและภายนอกท่าเรือ 
ได้แก่ กองเรือพาณิชย์ไทยมีขนาดเล็กมากและมีอายุเฉลี่ยสูง โครงสร้างของท่าเรือหลักมีข้อจ ากัดในพ้ืนที่
หลังท่าเรือและการเชื่อมต่อการขนส่งภายในท่าเรือและภายนอกท่าเรือ หน่วยงานส่งเสริมพาณิชยนาวี 
มีข้อจ ากัดทั้งด้านบุคลากรและด้านบทบาทหน้าที่ อีกทั้งไม่มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ  
และข้อบังคับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทของการขนส่งทางทะเลและการปฏิบัติตามหลักสากล 
นอกจากนี้ ยังมีข้อจ ากัดด้านการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ประสานงานบริการยังไม่เพียงพอ และขาดแคลนบุคลากรคนไทยที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ต าแหน่งคนประจ าเรือและต าแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพาณิชยนาวี  
         คณะกรรมาธิการจึงได้มีข้อเสนอแนะซึ่งเป็นแนวทางและมาตรการในการพัฒนา
ศักยภาพกองเรือพาณิชย์และท่าเรือหลักของประเทศไทย เพ่ือพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ด้านการขนส่งทาง
ทะเลระหว่างประเทศของไทย โดยภาครัฐต้องผลักดันมาตรการส่งเสริมด้านเงินทุน รวมทั้งควรเร่งรัด 
ให้ผู้บริหารท่าเรือเร่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของแต่ละท่าเรือและมีการผลักดัน เชิงรุกเพ่ือให้การพัฒนา 
ท่าเรือสอดคล้องกับการพัฒนาทา่เรือโลกและใหม้ีศักยภาพในการบริการไดอ้ย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ภาครัฐ
จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงให้มีองค์กรท าหน้าที่ส่งเสริมการพาณิชยนาวีไทยที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจง 
รวมถึงควรเร่งรัดให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของ 
กองเรือพาณิชย์ ท่าเรือ และการด าเนินการขนส่งทางทะเลที่ล้าสมัย ควรสนับสนุนด้านงบประมาณ 
อย่างเพียงพอเพ่ือพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินงานของกองเรื อพาณิชย์และ
ท่าเรือ เพ่ือให้การขนส่งทางทะเลของประเทศไทยมีประสิทธิภาพแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ตลอดจน 
มีมาตรการผลักดันให้มีการน าเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในระบบการขนส่งทางทะเลทั้งระบบ รวมทั้ง
ปรับปรุงแผนและกระบวนการผลิตด้านบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องการขนส่งทางทะเลและกิจการพาณิชยนาวี
อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ  นอกจากนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย  
โดยรัฐบาลควรเร่งรัดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการพาณิชยนาวีเพ่ือให้เป็นองค์กรหลักที่สามารถ
รองรับกับภารกิจในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการขนส่งทางทะเล คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการในทุกปีอย่างสม่ าเสมอเพ่ือการติดตามผลการด าเนินการตามนโยบาย 
ที่ได้ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานน าไปปฏิบัติ รวมทั้งกระทรวงคมนาคมควรเร่งพิจารณาการแก้ไขกฎระเบียบ
ที่ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพกองเรือพาณิชย์และท่าเรือตามที่ได้รับข้อเสนอจากสมาคม
ผู้ประกอบการพาณิชยนาวี ควรเร่งรัดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ....
พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการขุดลอกร่องน้ าและการบ ารุงรักษาร่องน้ า และควรมีแผน 
การขยายโครงข่ายการขนส่งเชื่อมต่อภายในและภายนอกท่าเรือหลักรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนกรมเจ้าท่า 
ควรผลักดันมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุน วิเคราะห์ประมาณการขนาดกองเรือ 
พาณิชย์ไทยที่เหมาะสมกับปริมาณและประเภทสินค้าที่ขนส่งทางทะเลของประเทศไทยเพ่ือให้อุปสงค์ 
กับอุปทานมีความสมดุล ควรพัฒนาท่าเรือที่สร้างเสร็จแล้วแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย  
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ให้เป็นท่าเรือเพ่ือการเชื่อมต่อกับท่าเรือหลักเพ่ือไม่ให้งบประมาณที่ลงทุนต้องสูญเปล่า และหน่วยงาน 
ที่มีโครงการขยายปรับปรุงท่าเรือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของท่าเรือ ควรเร่งรัดการด าเนินการให้ส าเร็จ 
ตามแผนงานที่ก าหนด 
       ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภา 
ได้อภิปราย แสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า การพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ด้านการขนส่งทางทะเลของประเทศ
ของไทยต้องอาศัยความรู้ ปัญญา เทคโนโลยี และการปรับตัวเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว รวมถึงต้องเป็นการ
พัฒนาไปสู่การเป็นกิจการพาณิชยนาวีที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย อย่างไรก็ดี การพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ 
ด้านการขนส่งทางทะเลที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การแก้ไขปัญหาของท่าเรือหลักที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น  
เช่น ปัญหาความแออัดหนา้ท่าเรอื การขาดแคลนเครนส าหรับยกขนตู้สินค้าหน้าท่าเทียบเรือ การตกตะกอน 
ในร่องน้ าทางเดินเรือบริเวณหน้าท่าเรือ นอกจากนี้ ควรปรับปรุงท่าเรือน้ าลึกให้มีความลึกเพียงพอ  
ส าหรับจอดเรือส าราญ โดยอาจใช้วิธีระเบิดโขดหินให้น้ าลึกขึ้นหรือสร้างสะพานเทียบเรือยื่นออกไปในทะเล 
ตามระยะทางที่ เหมาะสมเพ่ือให้ เรือส าราญสามารถจอดได้ รวมถึงควรมีกองเรือพาณิชย์ของรัฐ  
และตู้คอนเทนเนอร์ของรัฐ เนื่องจากจะท าให้ค่าขนส่งและค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์มีราคาถูกลง ส่งผลให้  
ราคาสินค้าลดลงซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าให้กับสินค้าของไทยด้วย 
         เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านโลจิสติกส์ 
(นางจิรดา  สงฆ์ประชา) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา
ทั้งในเรื่องการจัดตั้งกองเรือพาณิชย์ การพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ด้านการขนส่งทางทะเลต้องค านึงถึง
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งควรอ านวยความสะดวกในการจดทะเบียนเพ่ือขอรับใบทะเบียนเรือไทยเพ่ือมิให้หันไป  
จดทะเบียนเป็นเรือสัญชาติอื่น และต้องผลักดันการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ด้านการขนส่งทางทะเลให้ครบ
ทุกมิติเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากลต่อไป 
 

        ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้ งข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมำธิกำร และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
ด ำเนินกำรต่อไป 

 

 
 

        ผลกำรพิจำรณำ 
           ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ (พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ)์ 
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในฐานะคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด  
การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร) 

         ๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำร
เสริมสร้ำงควำมมั่นคงเชิงพ้ืนที่ : แผนต ำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เป็นรูปธรรม  ซึ่งคณะกรรมำธิกำร
กำรทหำรและควำมมั่นคงของรัฐพิจำรณำเสร็จแล้ว 
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ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ได้ก าหนดเป้าหมายที่ส าคัญ
ที่จะต้องบรรลุไว้ 5 เป้าหมาย โดยเป้าหมายที่ส าคัญ คือเป้าหมายที่ ๑ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
และเป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ ซึ่งทั้ง ๒ เป้าหมายมีแนวความคิดที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จผ่าน “แผนต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยเริ่มด าเนินการเมื่อปี 2561  
ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติให้ความเห็นชอบและก าหนดเป็น ๑๕ ประเด็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการ
ในช่วงแรก แต่เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้ให้ความเห็นชอบในการขับเคลื่อน “แผนต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
อย่างเป็นทางการ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องความชัดเจนในการบริหารจัดการ อีกทั้งการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว 
ในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก ด าเนินการได้เพียงการก ากับติดตามและประเมินผล“แผนต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามปกติเท่านั้น 
ไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรม เพราะว่าทุกส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ และเมื่อปลายปี ๒๕๖๕ มีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติตามวงรอบ ๕ ปี ส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกัน คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจึงเพ่ิม “แผนต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เป็น
แนวทางการพัฒนาอยู่ในแผนย่อยที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง และบรรจุ
ค าอธิบาย แนวคิด และแนวทาง การด าเนินการที่ส าคัญไว้ในเอกสารอย่างครบถ้วน ท าให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
โดยแผนต าบลมุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่ การสร้างชุมชนเข้มแข็ง การเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคลากร การสร้างความสามัคคี การท างานเชิงบูรณาการ ในขณะเดียวกัน สภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.) มีการจัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
ขึ้น ซึ่งในนโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๗ การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ ได้ก าหนดจุดเน้นที่ส าคัญ 
คือ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยขยายแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่ เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 
และแผนต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
ที่ปรากฏอยู่ในแผนแม่บทแล้ว โดยนโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพ้ืนที่จะเน้นเรื่องของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน แก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและเครือข่าย รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลประสานการด าเนินการสะท้อนความต้องการ
จากระดับพ้ืนที่สู่ระดับนโยบาย ด้วยเหตุนี้คณะกรรมาธิการจึงได้ด าเนินการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ 
๓ ประการ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
                          ๑) วัตถุประสงค์ที่  ๑ เ พ่ือสร้างการรับรู้  ความเข้าใจ และความเชื่อมโยงใน
แนวความคิดของนโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๗ การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพ้ืนที่และแผนต าบล 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีข้อเสนอแนะให้ สมช. และ กอ.รมน. ควรด าเนินการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบาย
และแผนความมั่นคงที่ ๑๗ การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพ้ืนที่และแผนต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้รัฐบาล 
ส่วนราชการระดับกระทรวง และส่วนราชการในระดับจังหวัดถึงระดับต าบลทราบเพ่ิมเติมด้วย รวมทั้ง
ผลักดันให้การขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายเร่งด่วนด้านความมั่นคง และมีการจัดท าแผนแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงในระดับต าบลถึงระดับจังหวัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมด้วย 
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                   ๒) วัตถุประสงค์ที่ ๒ เพ่ือศึกษารูปแบบ แนวความคิด กลไก และวิธีการในการ
ขับเคลื่อนแผนต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้บรรลุเป้าหมาย คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะ ๒ ด้าน คือ  
๑.รูปแบบ แนวควำมคิด และวิธีกำร คณะกรรมาธิการเห็นด้วยกับแนวความคิดของ สมช. ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ จัดท าแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงเชิงพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน ให้ความส าคัญกับการประเมินภัยคุกคามใน
ระดับต าบล ให้มีการจัดท าแผนแก้ไขปัญหาความมั่นคงระดับต าบล - จังหวัด ที่เป็นรูปธรรม และพัฒนา
ระบบรายงานผลให้เป็นรูปธรรม ๒. กลไกในกำรขับเคลื่อน ควรประยุกต์กลไกการขับเคลื่อนแผนต าบล 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ กอ.รมน. ใช้ด าเนินการในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ กลไกการขับเคลื่อนนโยบาย
เสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ที่ สมช. พัฒนาขึ้น และกลไกการจัดท าและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
ของกระทรวงมหาดไทยเข้าเป็นกลไกเดียวกัน รวมทั้งให้มีคณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานด้านความมั่นคง
จังหวัดและคณะกรรมการจัดท าและปรับปรุงแผนระดับจังหวัด 
          ๓) วัตถุประสงค์ที่ ๓ เพ่ือเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนแผนต าบล มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ให้บรรลุเป้าหมาย ควรมีข้อการด าเนินตามกรอบ PPDCA จ านวน ๕ ขั้น คือ ๑. ขั้นการเตรียมการ 
(Preparation) คือ ๒. ขั้นการวางแผน (Plan) ๓. ขั้นการด าเนินการ (Do) ๔. ขั้นการติดตามประเมินผล 
(Check) และ ๕. ขั้นการปรับแผน (Act)  
                           ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้ 
อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า โครงสร้างของเรื่องต าบล พบปัญหาในการ
พัฒนาอย่างมาก เนื่องจากมีการรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง โครงการต่าง ๆ ก็ไม่ได้ถูกท าขึ้นตามความต้องการ
ของคนในหมู่บ้านหรือต าบลอย่างแท้จริง ในหนึ่งจังหวัดตั้งแต่ระดับบนลงไป มีส่วนราชการที่ขึ้นกับ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดประมาณ 3๐ กว่าหน่วยงาน แต่มีส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอีกกว่า 60 หน่วยที่ไม่ได้
ขึ้นกับผู้ว่าราชการจังหวัด แม้แต่หมู่บ้านเองก็มีการจัดตั้งกองทุนไม่ต่ ากว่า ๑๒ กองทุนต่อหมู่บ้าน  ดังนั้น 
อุปสรรคส าคัญของเรื่องดังกล่าว อยู่ที่ผู้ท างานในแต่ละพ้ืนที่ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น NGO  หรือแม้แต่หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานการศึกษาสังกัดจากส่วนกลาง 
รับนโยบายจากส่วนกลางมาและคิดโครงการท่ีไม่ใชม่าจากความต้องการของประชาชน เพราะความต้องการ
ของประชาชน คือ การลดปริมาณยาเสพติด การก าจัดขยะหน้าบ้าน การดูแลผู้ป่วยติดเตียง จึงเห็นได้ว่า 
ที่ผ่านมาโครงสร้างดังกล่าวไม่ได้ถูกแก้ไข รวมทั้งต าบลและหมู่บ้านไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณ  ดังนั้น งบประมาณที่จะลงไปได้ต้องผ่านอ าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
โดยเฉลี่ยองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้ต าบลละ 12 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินเดือนค่าจ้างร้อยละ 40 และ
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เหลืองบลงทุนส าหรับการพัฒนาไม่ถึง 2 ล้านบาทต่อปี จึงเสนอให้ใช้แนวทางของ
กระทรวงมหาดไทยในอดีตที่เคยจัดสรรงบพัฒนาต าบลลงไปที่ต าบลโดยตรง ต าบลละ 5 ล้านบาท มาปรับ
เป็นต าบลละ ๑ ล้านบาท ให้อ าเภอเป็นพ่ีเลี้ยงในการเบิกจ่ายแต่ระบุเงื่อนไขไปว่า ให้คิดมาจากต าบล 
เพ่ือตรงกับความต้องการมากที่สุด ตลอดจนควรนิยามความหมายของภัยความมั่นคงให้เป็นรูปธรรม 
เมื่อก่อนมีภัยคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นภัยความมั่นคงที่เห็นได้ชัดเจน ด้วยความไม่ชัดเจนของภัยความมั่นคง
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ดังกล่าวส่งผลให้บทบาทของ กอ.รมน ยังไม่สามารถกลมกลืนการท างานกับหน่วยราชการในจังหวัดและ
อ าเภอได้ อยากเสนอให้จัดกลุ่มภัยความมั่นคงเป็นกลุ่มใหญ่ เช่น ภัยยาเสพติด อาชญากรรมอื่นๆ และเสนอ
ไปยัง สมช.หรือ กอ.รมน. ก็ดี ถ้าเราสามารถนยิามค าว่าความมั่นคงใหช้ัดเจนวา่คืออะไร ก็จะสามารถก าหนด
พ้ืนที่ที่เป็นปัญหาความมั่นคงได้ เมื่อก าหนดเป็นพ้ืนที่ชัดเจน แผนพัฒนาเพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
ก็สามารถพัฒนาหรือของบประมาณต่าง ๆ เฉพาะได้ โดยอาจจะไม่จ าเป็นต้องไปสอดแทรกกับแผนพัฒนา
จังหวัด โอกาสที่จะได้งบประมาณก็จะเพ่ิมขึ้น และสุดท้ายความส าคัญของผู้น าในท้องถิ่น ควรเป็นคนที่
ประชาชนในต าบลหรือหมู่บ้านเลือกมาเองไม่ใช่คนที่แต่งตั้งไปจากส่วนกลาง ถ้าเป็นคนที่ท้องถิ่นเลือกมาเอง 
ทุกคนจะให้ความร่วมมืออย่างเตม็ที่ และเมื่อต าบลมีความมัน่คงแล้ว ประชาชนจะสามารถท างานหาเลี้ยงชพี
ได้จะเกิดความมั่งคั่งและอยู่กันได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
                          หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและ
ความมั่นคงของรัฐ (พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์) ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการพยายามใช้โครงสร้างที่มีอยู่เดิม แก้ไขจุดอ่อน เพื่อน ามาปรับใช้ เพราะการแก้ไขปัญหาเชิง
โครงสร้างทั้งระบบเป็นเรื่องยาก ส่วนข้อเสนอที่ให้งบประมาณแต่ละต าบล 1 ล้านบาท อาจจะเพ่ิมเข้าไปใน
เอกสารรายงาน หากต้องการให้เหน็เป็นรูปธรรม อาจจะเป็นการยากในการจัดสรรงบประมาณ เรื่องทุกเรือ่ง
สามารถเป็นเรื่องความมั่นคงได้ โดยปัจจุบันเราท างานแบบบรูณาการ ไม่ใช่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยาเสพติด และ
จะให้ด้านความมัน่คงท าหน่วยงานเดยีวคงไมไ่ด ้หน่วยงานด้านพัฒนากต็้องมาช่วยด้วย ส่วนการแก้ไขปญัหา
เรื่องงบประมาณควรวางแผนให้เสร็จตั้งแต่ระดับล่าง วางแผนพร้อมกับการจัดท าแผนพัฒนาที่ริเริ่มมาจาก
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาต าบล ในขณะเดียวกันก็ต้องวางแผนแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ 
ในระดับต าบลดว้ย และส่วนราชการต่าง ๆ ที่อยู่ในจังหวัดก็ต้องลงไปช่วยกันวางแผนระดบัต าบลดว้ยเชน่กนั  
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดควรให้ความส าคัญของแผนความมั่นคงระดับต าบลให้มากขึ้น รวมทั้งฝากให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด ควรตระหนักว่า กอ.รมน. เป็นหน่วยงานที่จะมาช่วยท างานได้ในหลาย ๆ เรื่อง  
และฝาก กอ.รมน. ด้วยว่าจะท าอย่างไรให้สามารถท างานร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ ให้กลมกลืนกัน  
ส่วนข้อเสนอแนะที่น่าสนใจอื่น ๆ จะขอรับเพื่อไปปรับในรายงานต่อไป 
 

             ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้ งข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมำธิกำร และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
ด ำเนินกำรต่อไป 
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      ผลกำรพิจำรณำ 
      รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษา 

เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าเชิงโครงสร้าง ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าและที่ดิน (นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ) ประธานคณะท างานฝายแกนดินซีเมนต์กับการแก้ปัญหา 
ความยากจน (นางวณี ปิ่นประทีป) อนุกรรมาธิการ (นายภัทรพล ณ หนองคาย) และที่ปรึกษา 
คณะอนุกรรมาธิการ (นายศุภสิทธิ์ คนใหญ่) เสนอรายงานต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า การศึกษาฝายแกนดิน
ซีเมนต์กับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลการจัดท าฝายแกนดิน
ซีเมนต์ทั่วประเทศ เลือกพ้ืนที่ที่มีการจัดท าฝายแกนดินซีเมนต์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอาชีพของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ จ านวน ๑๓ แห่ง รวบรวมข้อมูลพ้ืนที่ทางการเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการมี 
ฝายแกนดินซีเมนต์ ประโยชน์ที่ส่ งผลต่อครอบครัว ชุมชน และคุณภาพชีวิตที่ เปลี่ยนแปลงไป  
การเปรียบเทียบการลงทุนการสร้างฝายกับรายได้ของเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลงไป ผลการศึกษาพบว่า  
มีการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ รวมทั้งประเทศ ณ กันยายน ๒๕๖๖ รวม ๖๓๘ แห่ง โดยกระจายอยู่ 
ในภาคเหนือ ๑๐ จังหวัด จ านวน ๓๘๑ แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘ จังหวัด รวม ๒๕๖ แห่ง ภาคใต้ 
๑ จังหวัด จ านวน ๑ แห่ง ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกพ้ืนที่ที่มีฝายแกนดินซีเมนต์ จ านวน ๑๓ พ้ืนที่  
โดยกระจายอยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดชัยภูมิ ๒ แห่ง เช่น หนองแวงโมเดล ภาคเหนือ 
๓ จังหวัด คือ อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จ านวน ๔ แห่ง จังหวัดแพร่ที่อ าเภอเมืองและอ าเภอสอง 
จ านวน ๕ แห่ง และจังหวัดน่าน ๑ แห่ง และภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน ๑ แห่ง จากการศึกษา
ผลที่เกิดขึ้นจากการมีฝายแกนดินซีเมนต์กับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนในด้านต่าง ๆ มีดังนี้   
(๑) ด้านเศรษฐกิจ เช่น ฝายแกนดินซีเมนต์ มีต้นทุนต่ า มีความแข็งแรงในระดับหนึ่ง สามารถใช้ประโยชน์ได้
ยาวนานกว่าฝายชั่วคราวแบบอื่น ๆ ที่มีต้นทุนเท่ากัน การซ่อมบ ารุงมีรูปแบบรายการที่ไม่ซบัซ้อนสามารถใช้
แรงงานในท้องถิ่นได้ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรเฉพาะ วัสดุหาได้ง่ายในพ้ืนที่ลดค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการและการขนส่ง (๒) ด้านสังคม เช่น สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกครั้ง ขณะการก่อสรา้ง
ฝายแกนดินซีเมนต์ในพ้ืนที่ต่าง ๆ จะมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันของประชาชนและหน่วยงานรัฐ  
ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพื่อให้รับรู้ถึงประโยชน์ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  (๓) ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ช่วยรักษา
สภาพพ้ืนที่ต้นน้ า สภาพล าน้ า เกิดความชุ่มชื้นของผืนป่า ลดไฟป่า เป็นแหล่งน้ าส าคัญของสัตว์ป่า โดยมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาล เช่น รัฐบาลควรก าหนดเป็นนโยบายการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร
ในชนบทและการอุปโภคบริโภคของชุมชนเมืองเป็นการแก้ปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้าง เพ่ื อให้
เกษตรกรสามารถท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในพ้ืนที่แล้งซ้ าซากและพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 
โดยสนับสนุนให้มีการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์อย่างกว้างขวาง รวมทั้งสนับสนุนการท าฝายแกนดินซีเมนต์  
ให้เป็นมาตรการส าคัญในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญ ข้อเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        ๔.๓ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง ฝำยแกนดินซีเมนต์กับกำรแก้ปัญหำ 
ควำมยำกจน  ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำพิจำรณำเสร็จ
แล้ว 
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เช่น การด าเนินการก่อสร้างฝายแกนดนิซเีมนต์ ต้องให้ความส าคัญกับการมสี่วนร่วม และรับฟังความคดิเหน็
ของประชาชนในพื้นที่ อย่างรอบคอบ ข้อเสนอแนะต่อภาคประชาชนควรมีการระดมทุนจากประชาชนที่ใช้
น้ าในรูปแบบของการพ่ึงตนเอง รวมทั้งการประสานขอรับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจสนับสนุนการจัดท า
ฝายแกนดินซีเมนต์ และข้อเสนอแนะต่อภาคธุรกิจ เช่น ควรสนับสนุนทุนให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการ
สร้างฝายแกนดินซีเมนต์เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง       
         ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้
อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปราย โดยได้มีสมาชิกวุฒิสภาแสดงความคิดเห็นต่อรายงานในเรื่องดังกล่าว 
สรุปได้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม น้ าจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการท าการเกษตร ซึ่งต้องหา 
วิธีบริหารจัดการเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ ที่ผ่านมามีการสร้างฝายแม้วซึ่งเป็นฝายกักเก็บน้ าขนาดเล็กในชุมชน 
ต่าง ๆ ไว้ใช้ สามารถช่วยชะลอน้ าได้ในระดับหนึ่ง สร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ และฝายแกนดินซีเมนต์ถือเป็น
พัฒนาการอีกระดับหนึ่งของการสร้างฝายชะลอน้ า เพ่ือประโยชน์ในการท าการเกษตรในบริเวณใกล้เคียง 
โดยขอยกตัวอย่างโครงการในจังหวัดพิจิตร คือ โครงการประตูระบายน้ าคอนกรีต สร้างทั้งหมด ๔ จุด ส่งผล
ให้การระบายน้ าเหนือที่มีปริมาณมากไหลผ่านจังหวัดพิจิตรลดลงอย่างรวดเร็ว น้ าไม่ท่วมขัง และสามารถ
บริหารจัดการน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ได้มีการจดสิทธิบัตรไว้แล้ว
หรือไม่ และเหตุใดการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ส่วนใหญ่เน้นสร้างที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส่วนในภาคกลางนั้นมีพ้ืนที่น้ าแล้งซ้ าซากหรือไม่ เพราะยังไม่มีการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ในภาคกลาง  
ทั้งนี้ การสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ หากเป็นความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่นอกเขตชลประทานแล้ว 
ควรเร่งด าเนินการ เพราะใช้งบประมาณน้อย หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการหลักและภาคประชาชนรว่ม
สนับสนุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการท าการเกษตรของประเทศไทย     
        หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง  
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
เชิงโครงสร้าง ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและที่ดนิ (นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ) และรองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่สาม (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์)  ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า การสร้างฝายแกนดินซเีมนต์
เป็นทางเลือกทางหนึ่งในการสร้างแหล่งน้ าเ พ่ือท าการเกษตร  ในส่วนประเด็นการจดสิทธิบัตร 
ฝายแกนดินซีเมนต์ ในอนาคตหากเป็นที่ยอมรับอาจจะพิจารณาด าเนินการต่อไป และทางคณะกรรมาธกิาร
ได้ประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือของบประมาณด าเนินการสร้าง
ฝายแกนดินซีเมนต์ โดยจะได้รับงบประมาณหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ 
ของรัฐสภา ตลอดจนการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ถือเป็นนวัตกรรมทางสังคม เพราะใช้งบประมาณในการ
ก่อสร้างไม่มาก ทนทาน คุ้มค่า และประชาชนในพ้ืนที่สามารถดูแลรักษาได้ง่าย มีมาตรฐานกลางสามารถ
ค านวณงบประมาณการก่อสร้างได้ 
         ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้ งข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมำธิกำร และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
ด ำเนินกำรต่อไป 
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(๕) เรื่องที่คำ้งพิจำรณำ                            (ไม่มี) 
 
(๖) เรื่องที่เสนอใหม่           (ไม่มี) 
 
(๗)  เรื่องอื่น ๆ  (ไม่มี) 
 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๐ นาฬิกา 

 
 
 
 
 

ส านักการประชมุ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 


